



จดหมายข่าว

NEWSLETTER

ประกาศแต่งตั้ง

เนื้อหาในฉบับนี้คือแผนการเรียนรู้อัตนวิธาน หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม อัจฉริยะนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 อาจารย์ฐานพรพรณ รูปหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมตัดสินการประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวาระครบ ๖๐ ปีของการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดนครพนม ประเด็น “คุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม” ณ ห้องประชุมพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 49 ส่วนวน โดยการตัดสินครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายเด่นชัย ไตรยะธา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นายอรรถสิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม 3.นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษาานิเทศก์จังหวัดนครพนม 4.อาจารย์ฐานพรพรณ รูปหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และ 5.นายสมรักษ์ พะวัน ตัวแทนสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐานพรพรณ รูปหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บริการวิชาการและครูคณาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บริการวิชาการและครูคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดประเมินผลเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้พร้อม สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองงู ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



โครงการเตรียมความพร้อมก่อนมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และทบทวนบุคลิกภาพสู่ความเป็นครู

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและเข้าสู่อาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม นักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์ และได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นจิตสาธารณะ การมีศรัทธา และมีใจรักในสถาบันที่ตนเองศึกษา และเสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นครู ณ อาคารนครครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



เปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ของระดับการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิศรุต ศรีวรมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมประกอบไปด้วยฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานได้แก่ ฝนสายรุ้ง ฟองสบู่ธรรมชาติ ทอร์นาโดในขวด การจมนการลอย สีเต๋นระบำ ภูเขาไฟระเบิด และสองโลกใบจิ๋ว อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์พสุธร ปุระเทพ ในการให้นักเรียนได้ทดลองบังคับหุ่นยนต์ตัวจิ๋ว เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต ณ ลานกิจกรรมระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



กิจกรรมเรียนรู้ฐานนอกสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาริตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาริตที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมเรียนรู้ฐานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ชิงทองฟาร์ม บ้านคำเม็ก ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมประกอบไปด้วย การนั่งรถรางเยี่ยมชม และให้อาหารเหล่าสัตว์ต่างๆ ภายในฟาร์ม การรับชมการแสดงความสามารถของม้า การทดลองขี่ม้า และกิจกรรม work shop เพนท์สีตุ๊กตาปูนปั้น ภายในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้ความรู้ และประสบการณ์ เกิดกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว : โรงเรียนสาริตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

